

THÁI BÌNH TRAO TẶNG, TRUY TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh, ghi nhận, tri ân cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; động viên các đảng viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong công tác và sinh hoạt đảng, đồng thời là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

* Huyện Hưng Hà tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 397

đảng viên, trong đó 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 12 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 19 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 84 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 49 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 228 đảng viên được nhận Huy hiệu 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà đã chúc mừng và ghi nhận đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, là tấm gương sáng để

thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

* Trong đợt này, huyện Quỳnh Phụ có 326 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 5 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 25 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 49 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 40 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 70 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng; 76 đảng viên được trao

Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 59 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và các địa phương ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, là những tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Chủ động ứng phó với bão số 3

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15km/h.

Xác định bão số 3 là cơn bão có diễn biến rất phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, do đó để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành Công văn số 82/BCH-PCTT ngày 2/9/2024 và Công điện khẩn số 10/CD-PCTT hồi 14 giờ ngày 3/9/2024; trong đó, yêu cầu ban chấp hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện và thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hai Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chủ động thi công thi công hệ thống và Nam Thái Bình chủ động thi công thi công hệ thống; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, HTX NN khơi thông dòng chảy, điều tiết nước mặt ruộng hợp lý bảo đảm sinh trưởng và công tác phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa; triển khai chằng chống, bảo đảm an toàn cho lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, ven biển, đặc biệt chú trọng các lồng bè ở khu vực cửa sông lớn. Rà soát, chủ động thực hiện các phương án sắp xếp tàu thuyền, di dời lao động nuôi trồng thủy hải sản, ngư dân trên các phương tiện neo đậu; người dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, nhất là chủ động cắt tỉa cành cây lớn, bảo đảm an toàn. Kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, công xung yếu trên các tuyến đê, đặc biệt là đê cửa sông, đê biển. Phát hiện công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.

NGUYỄN THƠI

An ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được bảo đảm

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), tăng cường tuần tra, kiểm soát, ứng xử trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp.



Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 10.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 31/8 - 3/9/2024, công an các đơn vị, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện bám sát địa bàn cơ sở, tổ chức tuần tra, kiểm soát, tăng cường tuần tra, kiểm soát các quy định của pháp luật, bảo đảm tốt ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trật tự các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trong dịp nghỉ lễ, không xảy ra đột xuất, bất ngờ và các vụ việc phức tạp về ANTT.

Tính đến 16 giờ ngày 3/9, cơ quan công an đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 3 tin báo tố giác tội cố ý gây thương tích, làm bị thương 3 người xảy ra trước thời gian nghỉ lễ; bắt 2 vụ/2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ/2 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ/1 đối tượng đánh bạc; kiểm tra phát hiện 1 vụ/1 đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng, thu giữ 1 khẩu súng công khai; 2 vụ/5 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ; 1 vụ/1 đối tượng đốt pháo nổ trái phép; 1 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc; điều tra làm rõ 2 vụ/13 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Trong dịp nghỉ lễ, trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 436 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ...

TRỊNH CƯỜNG

Bảo đảm công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong 4 ngày nghỉ lễ

Thông tin từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh không có nhiều biến động. Số lượng bệnh nhân cấp cứu, khám do tai nạn giao thông giảm so với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tính từ 6 giờ ngày 31/8 đến 10 giờ ngày 3/9 tiếp nhận hơn 730 bệnh nhân đến khám, hơn 580 trường hợp cấp cứu. 413 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Dịp nghỉ lễ năm nay, số lượt vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 không tăng đột biến. Trong 3 ngày 31/8 - 2/9, Trung tâm thực hiện vận chuyển cấp cứu 89 chuyến.

Cùng với đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Các đơn vị y tế đã bố trí trực 4 cấp, bảo đảm cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế đáp ứng công tác cấp cứu, khám chữa bệnh.

HOÀNG LANH

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ Hỗ trợ sửa chữa, xây mới 18 ngôi nhà

Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chủ trọng việc đăng ký, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Toàn tỉnh thành lập 280 đội hình với 2.230 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 4 hoạt động tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tu sửa và xây mới 33km đường giao thông nông thôn. Các cấp bộ đoàn cũng đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 18 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; trồng mới 44.916 cây xanh; khánh thành 15km "thấp sáng đường quê"; trao tặng 42 công trình thanh niên cấp tỉnh...

KUẬN PHƯƠNG

TÂM THỂ CHO NĂM HỌC MỚI

(Tiếp theo trang 1)

tốt nhất. Cùng với đó, tập trung ôn tập thật chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Những ngày này, không khí nào nức nua tựu trường len lỏi vào từng gia đình có con em đang độ tuổi đến trường. Năm nay, chị Nguyễn Hải Yến, phường Đê Thám (thành phố Thái Bình) có con vào lớp 1. Lo lắng, háo hức, vui mừng... là những cung bậc cảm xúc đan xen chung quanh của gia đình chị. Chị Hải Yến chia sẻ: Khi con chuyển sang môi trường học tập mới, vợ chồng chúng tôi rất lo lắng bởi chưa biết kèm cặp, hướng dẫn con học như thế nào. Tuy nhiên, sau 2 tuần học trước khai giảng, con hòa đồng với các bạn, yêu mến cô giáo chủ nhiệm, bắt nhịp tốt với các hoạt động học tập tại môi trường mới khiến chúng tôi yên

tâm hơn. Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chúng tôi hy vọng con sẽ có một năm học vui vẻ, hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trải nghiệm được nhiều điều thú vị.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Cùng với sự háo hức của các em học sinh, niềm vui của đồng nghiệp và gia đình là sự kỳ vọng của toàn xã hội về một sự nghiệp giáo dục phát triển. Đặc biệt, đó là những quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ những người làm công việc "trồng người".

Năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy đã tham mưu UBND huyện điều động 32 viên chức, biệt phái 16 viên chức giáo viên giữa các cơ sở giáo dục để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; chuyển đổi vị trí 35 nhân

viên kế toán trường học. Đến nay, các trường học cơ bản bố trí đủ giáo viên bao gồm cả biên chế, giáo viên hợp đồng để dạy học và bồi dưỡng.

Toàn tỉnh hiện có gần 23.000 cán bộ, giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ Thái Bình để xây dựng để án vị trí việc làm cho đơn vị, đến nay 100% để án vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tính đến hết tháng 5/2024, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên là 94,9%, trong đó, giáo viên dạy mầm non đạt 99,14%, cấp tiểu học đạt 88,37%, cấp THCS đạt 94,89%, cấp THPT đạt 100%. Để khuyến khích và nhân rộng gương giáo viên điển hình tiên tiến, tháng 1/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội

thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh, có 338 giáo viên dự thi tại 8/8 huyện, thành phố. Tháng 4/2024, tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, tham dự hội thi có 33 giáo viên đại diện cho 8 huyện, thành phố. Các cơ sở giáo dục đã phát huy tính chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện chương trình mới; đội ngũ giáo viên thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; việc tổ chức quản lý đã chuyển dần theo hướng quản trị nhà trường.

Thời gian tới, cùng với nhiệm vụ về giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chuyển, tuyển dụng giáo viên theo quy định và phù hợp với tình hình của địa phương nhằm bổ sung đủ đội ngũ đáp ứng chương trình GDPT 2018.

tiểu học và THCS. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương thức bồi dưỡng bảo đảm hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường vai trò của đội ngũ cốt cán trong việc bồi dưỡng.

Thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh, có 338 giáo viên dự thi tại 8/8 huyện, thành phố. Tháng 4/2024, tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, tham dự hội thi có 33 giáo viên đại diện cho 8 huyện, thành phố. Các cơ sở giáo dục đã phát huy tính chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện chương trình mới; đội ngũ giáo viên thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; việc tổ chức quản lý đã chuyển dần theo hướng quản trị nhà trường.

QUỲNH LƯU

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2024

Kỷ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9, để bảo đảm quyền lợi của người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH tỉnh đã có thông báo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9/2024. Theo đó, đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt tại điểm chi trả thuộc xã, phường, thị trấn sẽ bắt đầu từ ngày 4 - 10/9. Tại điểm chi trả thuộc cơ quan bưu điện, thời gian sẽ bắt đầu từ ngày 11 - 25/9. Đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, BHXH tỉnh sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng từ ngày 4/9.

Công tác chi trả được ngành BHXH nỗ lực thực hiện chu đáo, an toàn và kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi của người hưởng.

HỒNG ANH

Trao 100 triệu đồng hỗ trợ nữ công nhân mắc bệnh trọng

Sáng ngày 3/9, đại diện cấp ủy, chính quyền và nhóm thiện nguyện của xã Vũ Đoài, xã Việt Thuận (Vũ Thư) đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Lương Ngọc Duy và chị Bùi Thị Hiền, thôn 11, xã Vũ Đoài chi phí điều trị bệnh.

Anh Duy bị khuyết tật bẩm sinh, khó khăn trong sinh hoạt và lao động, chị Hiền là công nhân. Gia đình anh Duy, chị Hiền có 3 con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Hiền vừa bị đột quỵ, liệt nửa người, phải chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chi phí điều trị đến nay đã hơn 100 triệu đồng, dự kiến cần tiếp tục điều trị trong 5 - 7 tháng tiếp theo với chi phí lớn.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Duy, chị Hiền, các nhóm thiện nguyện xã Vũ Đoài (quê hương của anh Duy) và xã Việt Thuận (quê hương của chị Hiền) đã vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm để hỗ trợ gia đình một phần chi phí điều trị bệnh. Sau 1 tuần vận động, sáng ngày 3/9, đại diện cấp ủy, chính quyền và nhóm thiện nguyện của xã Vũ Đoài, Việt Thuận đã trực tiếp trao 100 triệu đồng cho thân nhân gia đình.

QUỲNH LƯU

Công tác dân số còn những khó khăn, thách thức

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công tác viên dân số từ tỉnh đến thôn, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay công tác dân số đang đối mặt với khó khăn, thách thức khi cơ cấu dân số đang trong giai đoạn chuyển dịch từ "dân số vàng" sang già hóa dân số, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao...

Chỉ số cân giảm vẫn tăng

Khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã An Ấp (Quỳnh Phụ) luôn ở mức cao. Cụ thể, năm 2023, số bé trai được sinh ra là 34 bé, bé gái là 27; 7 tháng đầu năm 2024, số bé trai được sinh ra là 23, trong khi đó số bé gái chỉ có 6 bé. Tại xã An Ninh (Quỳnh Phụ), theo thống kê của cán bộ dân số xã, số bé trai sinh ra cũng nhiều hơn số bé gái. Bà Bùi Thị Anh, cán bộ dân số Trạm Y tế xã An Ninh chia sẻ: Năm 2023, toàn xã có 90 trẻ sinh ra thì có 53 bé trai và 37 bé gái. Từ ngày 1/1 - 31/7/2024, trong 51 trẻ được sinh ra thì có tới 34 bé trai và chỉ có 17 bé gái. Việc mất cân bằng giới tính khi sinh có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nên chúng tôi đã tập trung triển khai một số giải pháp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hội nghị, viết bài phát trên đài truyền thanh xã, nói chuyện chuyên đề ở các trường học và truyền thông trực tiếp tới từng gia đình qua 11 cộng tác viên dân số ở 8 thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ bé trai sinh ra nhiều hơn bé gái vẫn còn cao.



Tuổi thọ trung bình của người dân Thái Bình là 75,4 tuổi, cao hơn so với tuổi thọ trung bình của cả nước nhưng số năm sống khỏe thấp.

trao/100 bé gái và 6 tháng đầu năm 2024 là 115,6 bé trai/100 bé gái.

Cơ cấu, chất lượng dân số, nhân lực làm công tác dân số cần được quan tâm

Bên cạnh tỷ số giới tính khi sinh giảm chậm thì vấn đề cơ cấu dân số cũng đang đặt ra những khó khăn, thách thức với ngành dân số. Hiện nay, cơ cấu dân số tỉnh đang trong giai đoạn chuyển dịch từ cơ cấu "dân số vàng" sang già hóa dân số. Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số -

Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chia sẻ: Già hóa dân số hay còn gọi là dân số đang già là tình trạng dân số có tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% tổng dân số trở lên hoặc khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 10% tổng dân số, trong khi đó theo điều tra nhà ở vào năm 2019, tỷ lệ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh chiếm 18,7% dân số, trở thành tỉnh có tỷ lệ người cao tuổi cao. Cơ cấu dân số đang có sự chuyển dịch, trong khi chất lượng dân số chưa được cải thiện nhiều. Dù hiện nay, tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh là 75,4

tuổi, cao hơn so với tuổi thọ trung bình của cả nước nhưng số năm sống khỏe thấp; tỷ lệ người cao tuổi mắc các bệnh tật kép, bệnh không lây nhiễm còn cao.

Ngoài ra, quy mô dân số Thái Bình lớn, mật độ dân số cao, tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ngày một tăng. Công tác truyền thông, giáo dục, vận động về dân số và phát triển còn gặp nhiều khó khăn. Cán bộ dân số khó tiếp xúc với các nhóm vì thành niên, thanh niên, công nhân làm việc tại các công ty, xí nghiệp, trường học, vùng biển, ven biển

HOÀNG LANH